



<p>ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อ (กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ผู้เช่าซื้อจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)</p>	<p>ผู้ขายผลิตภัณฑ์: ธนาคารกสิกรไทย/ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ผู้ออกผลิตภัณฑ์: บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ชื่อผลิตภัณฑ์: สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย/สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย 1 มกราคม 2559</p>
---	--

1. คำอธิบายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย/ สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย โดยย่อ

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย (รถใหม่/รถใช้แล้ว)
ลีสซิ่งกสิกรไทยให้บริการผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์” สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะซื้อรถแต่ไม่ต้องการชำระค่ารถทั้งหมดเป็นเงินสดในคราวเดียว โดยผู้เช่าซื้อจะผ่อนชำระเงินค่าเช่าซื้อ คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ชำระค่างวดเท่ากันตลอดอายุสัญญา โดยลีสซิ่งกสิกรไทยจะโอนกรรมสิทธิ์ในรถดังกล่าวให้ผู้เช่าซื้อเมื่อชำระเงินค่างวดครบตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย
ลีสซิ่งกสิกรไทยให้บริการผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย” สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีรถอยู่ในครอบครองและมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ปราศจากภาระผูกพันใดๆ โดยลูกค้าสามารถนำรถพร้อมทะเบียนรถมาขอสินเชื่อ โดยที่ลูกค้ายังสามารถครอบครองและใช้รถได้ตามปกติเพียงโอนกรรมสิทธิ์รถเป็นของลีสซิ่งกสิกรไทย และเมื่อลูกค้าผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของรถจะกลับคืนเป็นของลูกค้าทันที ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกใช้วิธีการคำนวณดอกเบี้ยแบบคงที่ หรือแบบลดต้นลดดอก ในการทำสัญญา

2. ลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย/ สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย

ตัวอย่างการคำนวณ	
รถใหม่	รถใช้แล้ว
<p>วงเงินสูงสุด 80% ของราคาารถ (หรือขึ้นกับยอดเงินดาวน์) ระยะเวลาสูงสุด 84 เดือน (7ปี) อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 4.70 % ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate)) วิธีการคำนวณดอกเบี้ย: ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลาผ่อนชำระ (ปี)</p>	<p>วงเงินสูงสุด 80% ของราคาารถ (หรือขึ้นกับยอดเงินดาวน์) ระยะเวลาสูงสุด 60 เดือน (5ปี) อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 6.50 % ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate)) วิธีการคำนวณดอกเบี้ย: ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลาผ่อนชำระ (ปี)</p>
รถจักรยานยนต์	รถช่วยได้กสิกรไทย
<p>วงเงินสูงสุด 80% ของราคาารถ (หรือขึ้นกับยอดเงินดาวน์) ระยะเวลาสูงสุด 48 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 9% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate)) วิธีการคำนวณดอกเบี้ย: ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลาผ่อนชำระ (ปี)</p>	<p>วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์ ระยะเวลาสูงสุด 72 เดือน (6ปี) อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 13 % ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate)) วิธีการคำนวณดอกเบี้ย: ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลาผ่อนชำระ (ปี)</p>

หมายเหตุ: โดยวงเงิน/ระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุดที่ลูกค้าสามารถกู้ยืมได้นั้น ลีสซิ่งกสิกรไทยจะพิจารณาจาก ราคาารถหรือราคาประเมินของรถที่นำมาขอสินเชื่อและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

3. อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ

- ค่าบริการต่อภาษีรถ
 - ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์
 - ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
- หมายเหตุ:** ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการอื่นๆ รวมทั้งอัตราค่าบริการข้างต้น กรุณาดูประกาศได้ที่ www.kasikornleasing.com หรือสอบถามที่ลีสซิ่งกสิกรไทยทุกสาขาหรือสอบถามได้ที่เบอร์ 02-696-9999

4. กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย / สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย

ค่าเบี้ยปรับเนื่องจากชำระค่าเช่าซื้อ (ค้างงวด) ล่าช้า: การชำระค่างวดในแต่ละงวดจะต้องตรงตามวันที่กำหนดไว้ในสัญญา หากไม่ชำระภายในวันดังกล่าว ผู้เช่าซื้อจะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MINIMUM RETAIL RATE) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละเท่ากับ MRR+10 ต่อปี ซึ่งคำนวณจากค่างวดที่ต้องชำระต่อเดือนนับแต่วันผิดนัดชำระจนกว่าจะชำระเสร็จ)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้และการติดตามรถที่เช่าซื้อคืน:

- ค่าใช้จ่ายในการติดตามค่าเช่าซื้อ กรณีค้างชำระ 1-3 งวด : 88 บาท/ งวด
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามค่าเช่าซื้อ กรณีค้างชำระเกินกว่า 90 วัน : 500 บาท/ งวด
- ค่าแรงรัดติดตาม กรณีส่งพนักงานเร่งรัดของลีสซิ่งกสิกรไทยไปพบลูกค้า 3,000 - 6,000 บาท และค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ลูกค้าหรือบุคคลซึ่งลูกค้าได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ อาจได้รับการติดตามทวงถามหนี้ ภายใต้อ.พ.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 จากผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ที่ลีสซิ่งกสิกรไทยว่าจ้างหรือได้รับมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนในการติดตามทวงถามหนี้ โดยมีค่าใช้จ่ายตามประกาศที่ลีสซิ่งกสิกรไทยกำหนด

<p>การบอกเลิกสัญญา: หากค้างชำระค่างวด 3 งวดติดต่อกัน รวมถึงกรณีผู้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เงินไขผูกพันใดๆ ในสัญญาข้อใดข้อหนึ่งและสิขงกสิกรไทยมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชำระแล้วนั้น สิขงกสิกรไทยอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาต่อผู้เช่าซื้อ และผู้เช่าซื้อจะต้องส่งมอบรถคืนให้แก่สิขงกสิกรไทยในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี</p> <p>หมายเหตุ:ดูประกาศอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม/ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมล่าสุดได้ที่ www.kasikomleasing.comหรือสอบถามที่สิขงกสิกรไทยทุกสาขาหรือสอบถามได้ที่หมายเลข 02-696-9999</p>
<p>5. กรณีชำระเงินตามสัญญาเช่าซื้อก่อนครบกำหนด</p> <p>สินเชือเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย (รถใหม่/รถใช้แล้ว)</p> <p>หากผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อทั้งจำนวนก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้เช่าซื้อจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ โดยคิดคำนวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องสัญญาเช่าตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี</p> <p>หมายเหตุ:สอบถามยอดค่าเช่าซื้อคงเหลือ การคำนวณส่วนลดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม/ค่าบริการอื่นๆ ได้ที่สิขงกสิกรไทยทุกสาขา หรือสอบถามได้ที่หมายเลข หรือ 02-696-9999</p> <p>สินเชือรถช่วยได้กสิกรไทย</p> <p>กรณีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ หากผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อทั้งจำนวนก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้เช่าซื้อจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ โดยคิดคำนวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องสัญญาเช่าตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี</p> <p>กรณีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก หากผู้เช่าซื้อประสงค์จะปิดบัญชีภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญาเช่าซื้อ สิขงกสิกรไทยตกลงให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อในอัตราร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ หากผู้เช่าซื้อประสงค์จะปิดบัญชีหลังจากเดือนที่ 6 นับจากวันที่ทำสัญญาเช่าซื้อเป็นต้นไป สิขงกสิกรไทยตกลงคิดเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง โดยคำนวณถึงวันปิดบัญชี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่าซื้อแบบลดต้นลดดอกหรือติดต่อที่ www.kasikomleasing.com หรือสอบถามที่สิขงกสิกรไทยทุกสาขาหรือสอบถามได้ที่หมายเลข 02-696-9999</p>
<p>6. ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน</p> <p>กรณีมีผู้ค้ำประกันในสินเชือเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย/สินเชือรถช่วยได้กสิกรไทย หากเมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดและสิขงกสิกรไทยได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเมื่อสิขงกสิกรไทยมีสิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้ สิขงกสิกรไทยมีสิทธิติดตามทวงถามค่าเช่าซื้อ (ค่างวด) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ถูกค้างชำระที่ผู้ค้ำประกันหรือบุคคลที่ผู้ค้ำประกันระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ รวมถึงอาจมีการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ค้ำประกัน</p>
<p>7. การทำประกันวินาศภัยสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชือเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย/สินเชือรถช่วยได้กสิกรไทย</p> <p>ประกันภัยรถสำหรับสินเชือเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย (รถใหม่/รถใช้แล้ว)</p> <p>ลูกค้าจะต้องจัดให้มีการทำประกันภัยรถยนต์คันที่เช่าซื้อเป็นประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันภัยรถภาคสมัครใจประเภทประกันภัยชั้นหนึ่ง โดยระบุชื่อ “บริษัท สิขงกสิกรไทย จำกัด” เป็นผู้รับประกันรถยนต์ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ และมีวงเงินคุ้มครอง (ทุนประกันภัย) มากกว่าหรือเท่ากับยอดค่าเช่าซื้อทั้งหมด หรือไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาารถตลอดระยะเวลาเช่าซื้อ โดยลูกค้าเป็นผู้จัดหาประกันภัยเอง หรือติดต่อสอบถามข้อมูลประกันภัยที่บริษัท PMIB (บริษัทผู้ให้บริการนายหน้าประกันชีวิตและประกันภัย ของสิขงกสิกรไทย) โทรศัพท์หมายเลข 02-676-8799</p> <p>ประกันภัยรถสำหรับสินเชือรถช่วยได้กสิกรไทย</p> <p>ลูกค้าจะต้องจัดให้มีการทำประกันภัยรถยนต์คันที่เช่าซื้อเป็นประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันภัยรถภาคสมัครใจประเภท 1, 2, หรือ 2+ ทุนประกันต้องไม่น้อยกว่า 80% ของราคาประกันรถยนต์คันที่มาขอสินเชือ โดยระบุชื่อ “บริษัท สิขงกสิกรไทย จำกัด” เป็นผู้รับประกันรถยนต์ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ ทั้งนี้ ลูกค้าเป็นผู้จัดหาประกันภัยเอง หรือสอบถามได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา</p>
<p>8. ความเสี่ยงที่สำคัญของผลิตภัณฑ์สินเชือเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย/สินเชือรถช่วยได้กสิกรไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> • แม้ในสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยให้เช่าซื้อในตลาดลดต่ำกว่าอัตราที่ระบุในสัญญาเช่าซื้อ ลูกค้ายังคงมีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเดิมคงที่ตลอดอายุสัญญา • กรณีชำระค่าเช่าซื้อ (ค่างวด) ล่าช้ากว่าที่กำหนด จะมีเบี้ยปรับและค่าติดตามทวงถาม ทั้งนี้ หากค้างชำระค่าเช่าซื้อ 3 งวดติดต่อกัน นอกจากจะมีภาระค่าเบี้ยปรับ ค่าติดตามทวงถามที่เพิ่มขึ้นแล้ว ลูกค้าอาจถูกบอกเลิกสัญญา ติดตามนำรถกลับคืน และอาจดำเนินการตามกฎหมาย
<p>9. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชือเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย/สินเชือรถช่วยได้กสิกรไทยและช่องทางการติดต่อสิขงกสิกรไทย</p> <p>หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ผู้เช่าซื้อสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kasikomleasing.com หรือ สอบถามได้ที่ บริษัท สิขงกสิกรไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 และสิขงกสิกรไทยทุกสาขา หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2696-9999</p>
<p>10. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจ</p> <p>-</p>
<p>คำเตือน : รถที่อยู่ในความครอบครองของผู้เช่าซื้ออาจถูกยึดได้ หากค้างชำระค่าเช่าซื้อติดต่อกัน 3 งวด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 2. หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา